

Số: 638/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của UBND
tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị
trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị hỗ trợ tỉnh hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý liên quan để công nhận khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thành khu du lịch quốc gia. Ưu tiên tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế tại Quảng Bình (Câu số 5).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. Về đề nghị hỗ trợ tỉnh Quảng Bình hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý liên quan để được công nhận Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quy hoạch khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở để tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai tu bổ di tích, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gắn với du lịch. Đề nghị Tỉnh chủ động trong việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất chuyên ngành của Khu Du lịch quốc gia.

Đối với hồ sơ, tiêu chí, thủ tục liên quan để công nhận khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thành Khu du lịch quốc gia được thực hiện theo Điều 28 Luật Du lịch 2017. Mẫu đơn đề nghị công nhận được quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị địa phương nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

2. Về việc ưu tiên tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và các giải thi đấu thể thao của quốc gia, quốc tế tại Quảng Bình

Trong những năm gần đây, Quảng Bình đã tổ chức thành công một số sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp quốc gia.

Tuy nhiên, để có thể chủ trì đăng cai, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế, đề nghị tỉnh Quảng Bình: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch đồng bộ; tăng cường liên kết vùng, liên kết khu vực với các tỉnh, địa phương trong khu vực; chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch làm việc cụ thể với các đơn vị chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế tại địa phương và đưa vào kế hoạch thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHITDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCĐL, các đơn vị liên quan, Công TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).



Nguyễn Ngọc Thiện